

1/ Kiểm điểm tình hình học tập của học sinh trong tuần VII

Kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các tổ chức trong trường tuần VII và triển khai cho lớp thực hiện tốt nhiệm vụ trong tuần VIII, trong đó cần tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh và thực hiện thật tốt nề nếp của nhà trường.

+ Biểu dương những HS tham gia đội tuyển HSG lớp 12 tham gia thi HSG cấp tỉnh trước tập thể lớp, để động viên phong trào thi đua học tốt ;

+ Việc học thêm còn nhiều học sinh vắng ảnh hưởng đến nề nếp của nhà trường, như: 11A9 (7P,1K), 12A2 (11P), 12A7 (13P),... những học sinh buổi sáng đi học đủ, chiều học thêm xin phép nghỉ. Đề nghị GVCN tìm hiểu nguyên nhân, xem những em này có thường xuyên nghỉ học hay không thì thông báo cho PHHS và mời PHHS cam đoan.

+ GVCN cần phát huy vai trò của CB lớp trong việc theo dõi việc thực hiện nề nếp, chấp hành ATGT, ứng xử văn hóa và học tập của từng thành viên, từng tổ có tổng kết rút kinh nghiệm để tuyên dương khen thưởng, xử lý hằng tuần;

+ GVCN nhắc học sinh trực lớp phải làm vệ sinh lớp sạch sẽ, nạo vết kẹo cao su, quét mạng nhện, lau cửa kính, lau vết bẩn trên tường hằng ngày. Một số học sinh trực nhật đổ rác không đúng vị trí; vứt rác, chai lọ bừa bãi ... Đề nghị Y tế kết hợp Đoàn tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường ghi nhận đánh giá thi đua lớp có HS vi phạm;

+ Nhắc HS giữ gìn vệ sinh chung, tiểu tiện đúng chỗ, bỏ giấy vào sọt rác, không được bỏ giấy vào bàn cầu, tiểu tiện xong dội nước sạch sẽ ...

+ Nhắc học sinh không được tụ tập trước cổng trường khi ra về; không được phát ngôn bừa bãi, thiếu văn hóa; không đưa thông tin không lành mạnh lên mạng xã hội ...

+ Sử dụng điện tiết kiệm: “Trời sáng không bật đèn, trời mát không bật quạt, ra khỏi phòng phải tắt điện”.

2/ Làm công tác chuẩn bị để kiểm tra giữa học kỳ I đạt kết quả tốt nhất

+ Nhắc học sinh thể hiện sự cố gắng cao nhất, tích cực tự học, không chủ quan, ỉ lại,

+ Tham gia học chính khóa, học thêm đầy đủ,

+ Lưu ý học sinh thực hiện nghiêm qui định tiết kiểm tra của nhà trường. (GVCN nhắc lại Qui định tiết kiểm tra – Đặc biệt là HS lớp 10)

Mức độ 3 (Trừ 25% điểm bài kiểm tra, xem xét xếp loại hạnh kiểm học sinh) đối với những học sinh phạm lỗi: Nhìn bài hoặc trao đổi bài với học sinh khác đã nhắc nhở 1 lần, nhưng vẫn tái phạm lần 2.

Mức độ 2 (Trừ 50% điểm bài kiểm tra, hạnh kiểm cao nhất xếp loại khá) đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị MĐ3 một lần nhưng trong giờ kiểm tra môn đó vẫn tiếp tục vi phạm ở mức MĐ3;

b) Mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng.

Mức độ 1 (Bài kiểm tra điểm 0, hạnh kiểm cao nhất loại TB) đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- a) Đã bị MĐ2 một lần nhưng trong giờ kiểm tra môn đó vẫn tiếp tục vi phạm ở MĐ3 hoặc MĐ2;
- b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với học sinh khác;
- c) Chép bài của học sinh khác hoặc để học sinh khác chép bài của mình;
- d) Sử dụng tài liệu khi làm bài;
- đ) Mang điện thoại di động vào phòng trong thời gian làm bài;

3/ Nhắc

+ GVCN các lớp thực hiện nghiêm túc chủ trương của nhà trường, trong một tuần có ít nhất 2 buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ với lớp (trừ ngày thứ 2). Tăng cường bám sát lớp, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của HS. Giáo dục HS kĩ năng sống, giao tiếp ứng xử có văn hóa ...

+ GVCN các lớp 12 căn cứ chất lượng năm học 2019-2020 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT và lưu vào hồ sơ chủ nhiệm.

4/ Phân công lao động

Xem phân công chuyên mục .

HT